



2023-24 Medicaid Eligibility Renewals
Social Media Toolkit
Translation Services

1.

Lumipat ka ba? I-update ang iyong address para sa QUEST ngayon.

Mga Miyembro ng QUEST (Medicaid): Lumipat ka ba sa nakalipas ng tatlong taon? Huwag palampasin ang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo. Tawagan ang numero sa likod ng iyong health insurance card para i-update ang iyong address, numero ng telepono, at email ngayon. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

2.

Bagong numero ng telepono? I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa QUEST.

Kung mayroon kang QUEST (Medicaid), nabago ba ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa nakalipas na tatlong taon? Tawagan ang numero sa likod ng iyong health insurance card para i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ngayon. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

3.

Manatiling up to date.

Oras na para i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa QUEST (Medicaid). Kapag in-update mo ang iyong address, numero ng telepono at email, makakatiyak kang patuloy mong matatanggap ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa iyong planong pangkalusugan para i-update ang impormasyon mo ngayon. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

4.

Antabayanan ang iyong pink na sobre.

Sa mga miyembro ng QUEST (Medicaid), hintaying dumating sa inyong mga mailbox ang pink na sobre sa loob ng susunod na taon. Manatiling malusog at manatiling may pagsaklaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa pink na sobre para sa mga pag-renew ng pagiging kwalipikado para sa QUEST .
#medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Simula sa Abril 2023 at magpapatuloy sa susunod na taon, ang mga miyembro ng QUEST (Medicaid) sa Hawaii ay makakatanggap ng pink na sulat sa loob ng pink na sobre mula sa Department of Human Services. Ipapaalam ng pink na sulat na ito sa mga miyembro ang mga tagubilin sa mga pag-renew ng pagiging kwalipikado. Kung mayroon kang kapamilya na miyembro ng QUEST, pakiantabayanan ang kanyang pink na sulat at tulungan siyang manatiling malusog at may pagsaklaw. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

5.

Mayroon ka pang mga opsyon.

Kung kailangan mo ng pangkalusugang pagsaklaw, pero hindi ka na kwalipikado para sa QUEST (Medicaid), bisitahin ang Health Insurance Marketplace sa www.HealthCare.Gov o tumawag sa 1-800-318-2596. Maraming available na opsyon na may abot-kayang rate para sa mga gustong manatiling malusog at may pagsaklaw. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Hindi dapat magdulot ng stress ang hindi na pagiging kwalipikado para sa QUEST (Medicaid). Bisitahin ang Health Insurance Marketplace sa www.HealthCare.Gov o tumawag sa 1-800-318-2596 para malaman ang iyong mga opsyon sa pananatiling malusog at may pagsaklaw. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

6.

Ayos ka na?

Kung hindi mo na kailangan ng QUEST (Medicaid) dahil may pagsaklaw ka na mula sa employer o ibang source, ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-628-5076. Kapag ipinaalam mo ito sa amin ngayon, matutulungan namin ang iba pang miyembro na manatiling malusog at may pagsaklaw sa hinaharap. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Pakitawagan ang Department of Human Services sa 1-877-628-5076 kung hindi mo na kailangan ng pagsaklaw mula sa QUEST (Medicaid). Tulungan kaming matulungan ang iba pang kwalipikadong miyembro na kailangang manatiling malusog at may pagsaklaw. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii